

## KẾ HOẠCH

### Triển khai tuyên truyền “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 13/8/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn huyện, Trung tâm VH TT - TDTT huyện ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi; trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Huy động nguồn lực hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần; ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động được tổ phải thiết thực, hiệu quả và bảo đảm người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, Hội Người cao tuổi và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

#### II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2024

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024: “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.

#### III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

##### 1. Công tác tuyên truyền

Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Người cao tuổi, Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh việc thực thi các chính sách đối với người cao tuổi, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; các

gương điển hình tiêu biểu, các mô hình của cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi; vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên người cao tuổi trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện.

## **2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao**

Gắn hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” với chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 02/9; treo khẩu hiệu, panô, áp phích tại cộng đồng; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để Hội Người cao tuổi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và kỷ niệm “Ngày Quốc tế người cao tuổi”.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Tổ Thông tin cơ sở**

Tăng cường xây dựng các chương trình, chuyên mục phù hợp với mục đích, yêu cầu, chủ đề và nội dung của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền Luật Người cao tuổi trước, trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Xây dựng các chương trình, các chuyên đề phổ biến kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi.

Tuyên truyền, xây dựng chính sách pháp luật tạo điều kiện để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, khen thưởng, khích lệ người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện.

### **2. Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao**

Tổ chức treo khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi tại cộng đồng.

Phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và kỷ niệm “Ngày Quốc tế người cao tuổi”.

### **3. Tổ Hành chính – Tổng hợp**

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 22/11/2024.

Trên đây là Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 của Trung tâm VH TT - TDTT huyện. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch này./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trung tâm VH TT - TDTT;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Sang**